

ที่ ศธ ๐๗๐๗๑/ ๑๕๑๘



สำนักงาน สกร. ประจำจังหวัดภูเก็ต  
๓๓/๔๔ ถนนดำรง ตำบลตลาดใหญ่  
จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง มาตรการป้องกัน ฝ้าระวัง และช่วยเหลือหน่วยงาน สถานศึกษาที่ประสบภัยพิบัติ กรมส่งเสริมการเรียนรู้  
เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกัน ฝ้าระวัง และช่วยเหลือหน่วยงาน สถานศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสถานการณ์พายุยุงและชูลิก ได้เคลื่อนที่ผ่านประเทศไทยส่งผลให้มีฝนตกหนักและฝนตก  
สะสม เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ในพื้นที่ทั่วประเทศรวมถึงหน่วยงานสถานศึกษาใน  
สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่ประสบภัย ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนและ  
การปฏิบัติงานราชการของ ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดภูเก็ต ขอส่งมาตรการป้องกัน ฝ้าระวัง และ  
ช่วยเหลือหน่วยงานสถานศึกษาที่ประสบภัยพิบัติ และขอให้ท่านแจ้งบุคลากรในสังกัดทราบและปฏิบัติตาม  
มาตรการดังกล่าวต่อไป รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกนกอร มากนคร)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอกะทู้  
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดภูเก็ต

กลุ่มอำนวยการ (งานบริหารทั่วไป)

โทร. ๐ ๗๖๒๒ ๑๘๐๑

โทรสาร ๐ ๗๖๒๒ ๓๓๐๘

## มาตรการป้องกัน ฝ้าระวัง และช่วยเหลือหน่วยงาน สถานศึกษาที่ประสบภัยพิบัติ กรมส่งเสริมการเรียนรู้

มาตรการป้องกันฝ้าระวังและช่วยเหลือหน่วยงานสถานศึกษาที่ประสบภัยพิบัติ นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ แบ่งเป็น ๒ ระยะ ดังนี้

**ระยะที่ ๑ :** ให้สถานศึกษาติดตามสถานการณ์ ฝ้าระวัง และประสานงานกับ สกร.ประจำจังหวัด เตรียมการป้องกันตามแผนป้องกันและแผนเผชิญเหตุที่ได้เตรียมไว้แล้ว และให้วิเคราะห์ความเสี่ยงในการเดินทางของข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา โดยเน้นความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเป็นสำคัญ หากมีความจำเป็นต้องสั่งปิดสถานศึกษาให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัด พร้อมจัดเตรียมที่พักพิงในกรณีจำเป็นต้องมีการเคลื่อนย้าย ผู้ประสบภัย รวมถึงทำการสำรวจและซ่อมแซมอาคาร สถานที่ ระบบไฟฟ้า - ประปา ให้มีความพร้อมต่อการรับมือสถานการณ์ พร้อมทั้งประสานงานกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตและจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นโดยมอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ

**ระยะที่ ๒ :** สำรวจความเสียหายของอาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอน ของหน่วยงาน สถานศึกษาในสังกัด และเสนอคำขอของงบประมาณยังกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รวมถึงสำรวจความเสียหายของบ้านพักอาศัยของข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมประสานหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อขอความช่วยเหลือและให้การซ่อมแซมความเสียหาย รวมทั้งรายงานผลและสถานการณ์ ให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้ทราบ เพื่อพิจารณาความช่วยเหลือต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้ความช่วยเหลือ เยียวยาหน่วยงาน สถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จึงขอให้หน่วยงาน สถานศึกษาที่ประสบภัยพิบัติ รายงานความเสียหาย โดยดำเนินการดังนี้

๑. หน่วยงาน สถานศึกษาที่ได้รับความเสียหายรายงานกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ตามลิงก์ <https://forms.gle/๒๔YfECHOALih๗bw๕๘> สำหรับหน่วยงาน สถานศึกษาที่รายงานแล้ว หากมีความเสียหายเพิ่มเติมสามารถรายงานเพิ่มเติมได้ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๗๐๐๕/๖๑๗๗ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

๒. หน่วยงาน สถานศึกษาที่ได้รับความเสียหายตามข้อ ๑ รายงานไปยังศึกษาธิการจังหวัด ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีนว่ากระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๗๐๐๕/๖๘๒๕ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗